



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๖ คน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๖	นางสาวภาสพัตน์ มกรรัตน์	
๒	๐๔	นางสาวภัทรชนน จันทรวรชัยกุล	
๓	๐๑	นางสาวณัฐนิชา ทองหาญ	
๔	๐๓	นางสาวประสิตา สกสุวรรณรักษ์	
๕	๐๕	นายปิยะ ไกรทัศน์	
๖	๐๒	นางสาวธัญกานต์ พนาพุดมิ	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัว
เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว ดังรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แต่ถ้ามีการคัดเลือกใน
ตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นได้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้น จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๔. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานใน ส่วนราชการนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่มีการโยกย้าย รวมถึงการโอน การยืมตัว ไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด บุณย์ศรีราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดเอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ลำดับที่	หลักฐาน	จำนวน	หมายเหตุ
	เจ้าของประวัติ		
๑	บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)		
๒	สำเนาทะเบียนบ้าน (คำนำหน้าให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน)	๓ แผ่น	
๓	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	๓ แผ่น	
๔	สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)	๓ แผ่น	
๕	รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ชุดข้าราชการปกติขาว)	๓ แผ่น	
๖	สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือสำเนาปริญญาที่ใช้ในการบรรจุ	๓ แผ่น	
๗	สำเนาใบรายงานการศึกษา (Transcript)	๓ แผ่น	
๘	สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	๓ แผ่น	
๙	ใบรับรองแพทย์ และ ใบตรวจสุขภาพมูลโลหิต (อย่างละ ๑ แผ่น)	๑ แผ่น	
๑๐	ใบ สด.๘ (ถ้ามี)	๑ ฉบับ	
๑๑	สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์)	๑ ฉบับ	
	บิดาและมารดา		
๑	สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา (คนละ ๒ แผ่น)	๒ แผ่น	
๒	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา-มารดา (คนละ ๒ แผ่น)	๒ แผ่น	
๓	สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล บิดา-มารดา (ถ้ามี) (คนละ ๒ แผ่น)	๒ แผ่น	
๔	สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า บิดา-มารดา	๒ แผ่น	
๕	สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนรับรองบุตร (กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส) (ถ้ามี)	๒ ชุด	
๖	สำเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)	๒ แผ่น	
	คู่สมรส (ถ้ามี)		
๑	สำเนาทะเบียนบ้าน (คำนำหน้าให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน)	๒ แผ่น	
๒	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	๒ แผ่น	
๓	สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล	๒ แผ่น	
๔	สำเนาทะเบียนสมรส	๒ แผ่น	
	หลักฐานประกอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ ตกทอด		
	(บุคคลอื่นนอกเหนือจากบุตร สามีนหรือภริยา และบิดามารดาที่ขอด้วยกฎหมาย)		
๑	สำเนาทะเบียนบ้าน (คำนำหน้าให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน)	๑ แผ่น	
๒	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	๑ แผ่น	

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกแผ่นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง